

Số: /UBND
V/v quản lý, bảo vệ khoáng
sản chưa khai thác theo
Quyết định số 989/QĐ-
UBND ngày 26/12/2017
của UBND tỉnh

Ba Tơ, ngày tháng 4 năm 2025

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Môi trường,
Kinh tế và Hạ tầng.

Thời gian qua, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác¹, tình hình quản lý khoáng sản nói chung trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo quy định, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Để tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời triển khai các hoạt động trong phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là *Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác*); Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các văn bản nêu trên, đồng thời đối với khoáng sản chưa khai thác, thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

a. Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung tại khoản 14, Mục V Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (*kèm theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh*) trên địa bàn, cập nhật các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế và quy định hiện hành.

Thành lập lực lượng thường trực, lập đường dây nóng, phân công lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách từng khu vực, đảm bảo việc tiếp nhận thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ, để kịp thời xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

b. Kịp thời xử lý các hành vi: Tạo dựng bến bãi, lán, trại, đào hầm, hào, hố, lò phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; tập kết khoáng sản và xây dựng cơ sở tuyển quặng trái phép; sử dụng công cụ, phương tiện máy móc

¹ Công văn số 886/UBND ngày 04/5/2024 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện; Công văn số 1182/UBND ngày 03/6/2024 về việc tăng cường quản lý đối với hoạt động khoáng sản đã được thăm dò tại xã Ba Trang và xã Ba Khê; Công văn số 1918/UBND ngày 19/8/2024 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện; Công văn số 2749/UBND ngày 07/11/2024 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện trong mùa mưa lũ năm 2024; Công văn số 498/UBND ngày 17/3/2025 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đất hiếm trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 04/3/2025 của UBND huyện về việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản và công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện năm 2025.

hoặc vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản trái phép.

c. Phối hợp với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đến thôn, xóm; vận động nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép.

d. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương và báo cáo định kỳ (*trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND huyện*) mỗi năm 01 lần trước ngày 05/01 năm sau; thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có trách nhiệm và thẩm quyền.

2. Giao Trưởng các Phòng: Nông nghiệp và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng

a. Phòng Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND huyện chỉ đạo, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; chỉ đạo giải tỏa, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc được báo tin xảy ra trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản đối với vùng giáp ranh thuộc địa giới hành chính với các huyện trong và ngoài tỉnh (*đối với khu vực có khoáng sản*), làm cơ sở để phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khoáng sản trái phép, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý khoáng sản.

Tham mưu UBND huyện thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản và báo cáo định kỳ (*trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh*) mỗi năm 01 lần trước ngày 09/01 năm sau; thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có trách nhiệm và thẩm quyền.

b. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện rà soát các khu vực bồi tụ cát, mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng có tiềm năng để đề xuất UBND tỉnh đưa vào quy hoạch thăm dò, đấu giá quyền khai thác phục vụ cung cấp vật liệu xây dựng theo quy định.

Tham mưu chỉ đạo quản lý truy xuất nguồn gốc nguyên liệu của các cơ sở có hoạt động sản xuất, chế biến khoáng sản, ngăn chặn, xử lý các hoạt động thu mua, khai thác, sử dụng khoáng sản có nguồn gốc khai thác trái phép (*nếu có*).

Yêu cầu Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&MT (*để biết, phối hợp*);
- Thường trực Huyện ủy; } (*B/cáo*)
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, NNMT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Thành Minh Thuận

